

Phấn đấu vì một mùa tuyển quân thắng lợi

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với quyết tâm cao nhất hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

Chấp hành đúng lệnh triệu tập, anh Lương Hoàng Bảo Sơn, tổ 9, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình) cùng đồng đội thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của phường hàng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại trụ sở Ban CHQS thành phố. Anh Sơn chia sẻ: Tôi xác định việc thực hiện NVQS là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc nên chấp hành nghiêm việc khám tuyển theo quy định. Dù cuộc sống có nhiều lựa chọn nhưng tôi và nhiều bạn bè luôn mong mỗi được một ngày khoác trên mình bộ quân phục, rèn luyện trong môi trường quân đội để chúng tôi tiếp tục học tập, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành.

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập

ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Bình xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thượng tá Trần Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Ban CHQS thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Thành ủy, UBND, Hội đồng NVQS thành phố, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự thông qua nhiều hình thức để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.

Bước vào mùa tuyển quân năm 2022, thành phố Thái Bình có 3.736 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó đã điều khám sơ tuyển 1.068 công dân. Từ ngày 27 - 30/10,

Hội đồng NVQS thành phố đã tổ chức khám tuyển NVQS năm 2022 cho nam công dân thuộc 19 xã, phường và cơ quan, tổ chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đã qua sơ tuyển ở cơ sở. Do làm tốt các công tác tuyên truyền, vận động, chuẩn bị nên số thanh niên lên trạm khám của thành phố đạt tỷ lệ khá. Để bảo đảm chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, khám bù, khám vét, hoàn thiện hồ sơ, quản lý tốt nguồn tại cơ sở.

Theo rà soát, tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của huyện Vũ Thư đến thời điểm này là 3.953 thanh niên. Đến ngày 31/10 đã có 30 xã, thị trấn thực hiện công tác sơ tuyển NVQS với 1.238/1.950 công dân đủ điều kiện. Kết quả, có 1.129 công dân đủ điều kiện khám tuyển năm 2022, thành phố Thái Bình có 3.736 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó đã điều khám sơ tuyển 1.068 công dân. Từ ngày 27 - 30/10,

quân, địa phương đã giao 28 công dân, trong đó có 24 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ông Phạm Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi cao hơn về số lượng cũng như chất lượng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, từ ngày 24/10 xã đã điều động 46 công dân sơ tuyển NVQS tại xã. Sau sơ tuyển, chất lượng quân số khá, thanh niên địa phương thể hiện được trách nhiệm sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Đối với một số thanh niên thiếu vắng, hệ thống chính trị từ xã đến thôn sẽ tập trung tuyên truyền, đón đóc các gia đình vận động thanh niên về tham gia sơ tuyển, khám tuyển theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2022, Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi 2.650 nam công dân nhập ngũ. Tổng nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ toàn tỉnh là 34.558 công dân, trong đó 11.152 công dân được miễn, tạm hoãn nhập



Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại Ban CHQS thành phố Thái Bình.

ngũ. Đến hết ngày 31/10, đã có huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình hoàn thành công tác sơ tuyển, riêng thành phố Thái Bình đã hoàn thành công tác khám tuyển.

Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội

đồng NVQS tỉnh ban hành Kế hoạch số 4979 ngày 27/10/2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022, chỉ đạo hội đồng NVQS các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2022. Để bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng

NVQS tỉnh chỉ đạo UBND, hội đồng NVQS các huyện, thành phố tiếp tục sơ tuyển, khám tuyển NVQS và thực hiện quy trình các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với phương châm "tuyển người nào chắc người đó", bảo đảm đúng luật, công khai, dân chủ và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

TRINH CƯỜNG

Y TẾ CƠ SỞ

Đáp ứng yêu cầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19



Cán bộ Trạm Y tế xã Thụy Liên (Thái Thụy) sử dụng phần mềm quản lý tiêm chủng.

Để thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân.

Việt Hùng là một trong những xã có dân số đông của huyện Vũ Thư. Xã hiện có 7 thôn với hơn 13.300 nhân khẩu. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, Trạm Y tế xã đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực cho công tác tiêm. Ông Trần Quý Hùng, Trưởng trạm Y tế xã cho biết: Ngay sau khi nhận được vắc-xin do Trung tâm Y tế huyện phân bổ, Trạm Y tế xã đã báo cáo UBND xã, chia theo tỷ lệ cho các thôn, bảo đảm tiêm ngay trong ngày cho người dân. Trạm cũng phân công 3 kíp, mỗi kíp gồm 2 cán bộ phụ trách các thôn. Sau mỗi lần tiêm, các kíp sẽ cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tùy theo tính chất của từng buổi tiêm, nếu việc phân luồng người dân đến tiêm gặp khó khăn, Trạm sẽ xin ý kiến UBND xã để điều chỉnh an viên đến hỗ trợ buổi tiêm. Công tác tiêm vắc-xin được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ đã được tập huấn kỹ năng tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đặc biệt, trước mỗi buổi tiêm, Trạm sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tùy theo trình độ, năng lực chuyên môn của từng cá nhân, hạn chế đến mức thấp nhất sai sót trong quá trình tiêm. Mọi người dân trước khi tiêm được kiểm tra, khám sàng lọc, khai báo y tế và được bố trí theo từng khu vực để bảo

đảm giãn cách. Khu vực tiêm được bố trí theo đúng quy định. Đến nay toàn xã đã có hơn 2.000 người được tiêm mũi 1 và gần 190 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Cùng với hệ thống y tế cơ sở trong toàn tỉnh, Trạm Y tế xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã và đang khẩn trương triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng trạm Y tế xã cho biết: Trạm đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân. Trạm hiện có 5 cán bộ, y bác sĩ. Để bảo đảm tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân, Trạm đã

huy động lực lượng y tế thôn hỗ trợ khâu đón tiếp người dân và theo dõi danh sách tiêm. Song song với công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Trạm chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vắc-xin, chủ động đi tiêm để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đến nay, xã Thụy Liên đã có hơn 1.100 người được tiêm mũi 1 và hơn 150 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. 100% mũi tiêm bảo đảm an toàn bởi trước tiêm vắc-xin được bảo quản đúng tiêu chuẩn, các khâu chuẩn bị cho công tác tiêm được thực hiện chu đáo. 100% trường hợp trước khi tiêm đều được tư vấn và giải thích,

hướng dẫn kỹ càng, khám sàng lọc trước và sau tiêm, theo dõi sức khỏe 30 phút, hướng dẫn tiếp theo dõi sức khỏe tại nhà sau tiêm, tiếp nhận thông tin và số điện thoại cần thiết để liên lạc tư vấn sau tiêm. Trạm cũng bố trí một đội cấp cứu tại điểm tiêm để xử lý tình huống. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19, Trạm sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tổ chức các đợt tiêm tiếp theo bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, hướng tới thực hiện thành công chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2021.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch, biện pháp tiên quyết là thực hiện "5K + vắc-xin". Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của hệ thống y tế cơ sở là rất quan trọng.

Công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vẫn đang được triển khai. Nhằm bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tiêm chủng, Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn công tác tiêm vắc-xin tới cán bộ y tế các trạm y tế cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đơn vị được giao tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó nòng cốt là hệ thống y tế cơ sở phối hợp với chính quyền, công an địa phương, doanh nghiệp lập danh sách người tiêm bảo đảm chính xác các thông tin. Triển khai việc xác minh cập nhật thông tin tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng phần mềm quản lý tiêm chủng, hồ sơ sức khỏe điện tử. Tổ chức tiêm đúng chỉ định, bảo đảm tiến độ, không để xảy ra tiêu cực, tránh lãng phí vắc-xin.

THU TRANG

ĐỘI TÌNH NGUYỆN VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ CÁNH TAY NỔI DÀI CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO



Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư hỗ trợ tổ chức chương trình chợ nhân đạo lưu động tại xã Vũ Vinh.

Trong 8 đội tình nguyện viên (TNV) chữ thập đỏ huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư được đánh giá hoạt động chất lượng, hiệu quả, là cánh tay nối dài các hoạt động nhân đạo.

Đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư được thành lập năm 2013 với 20 thành viên ban đầu, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên, sinh viên sinh sống và học tập trên địa bàn huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Đến nay, qua 8 năm hoạt động, đội không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tổng số TNV đã tham gia Hội Chữ thập đỏ huyện là hơn 500 người, đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, trong đó có hơn 60 TNV tham gia hoạt động thường xuyên đến từ các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Xương, Quỳnh Phụ... Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Đội TNV chữ thập đỏ huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư không chỉ tạo ra nguồn nhân lực trực tiếp hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của Hội mà còn giúp Hội có thêm nguồn lực vận động của các TNV đối với các nhà hảo tâm.

Với tinh thần xung kích, tất cả vì cộng đồng, đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã tổ chức được hàng nghìn hoạt động, giúp

đỡ được nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là hoạt động nấu cháo từ thiện vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư. Không quên ngại khó, ngại khổ, từ năm 2016 đến nay, đội đã nấu hơn 1.000 nồi cháo với hơn 208.000 suất cháo, bảo đảm dinh dưỡng, phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đội còn tích cực thực hiện hoạt động bảo trợ gạo hàng tháng cho 58 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 10kg gạo/gia đình. Đặc biệt, các thành viên trong đội tham gia "Tiếp sức mùa thi" cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia các năm 2016, 2017, 2018. Đã có hơn 740 lượt TNV tư vấn, hỗ trợ 400 chỗ ở miễn phí, nhà trọ giá rẻ, phục vụ 200 chuyến xe ôm, phát hàng nghìn suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà ở xa về dự thi. Qua đó góp phần nên hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Vũ Thư đối với người dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư còn là lực lượng hỗ trợ tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện của huyện. Thành viên của đội tích cực tham gia câu lạc bộ ngân hàng máu sống do Hội thành lập, sẵn sàng hiến máu tình nguyện trong các trường hợp khẩn cấp. Từ khi thành lập đến nay, đã có hơn 100 lượt TNV tham gia 26 lần hiến máu đột xuất, kịp thời giúp người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền lưu động, phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch Covid-19

cho người dân trên địa bàn huyện. Anh Trần Xuân Vinh, xã Phó Thành (Vũ Thư) cho biết: Tôi tham gia đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư từ năm 2014. Từ khi tham gia vào đội, tôi thấy mình trưởng thành hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn vì mình đã làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng. Tôi cũng thường xuyên vận động anh chị em, bạn bè cùng tham gia vào đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư.

Để duy trì và phát triển lực lượng TNV, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã triển khai nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với lực lượng TNV như: thường xuyên động viên, thăm hỏi các TNV; tổ chức cho TNV đi tham quan, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với TNV các tỉnh lân cận; khen thưởng các TNV tiêu biểu... Hội cũng thường xuyên cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của Hội để các TNV nắm bắt kịp thời; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các TNV, qua đó giúp TNV hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng của hội chữ thập đỏ, quyền lợi và nghĩa vụ của TNV chữ thập đỏ. Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết thêm: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo, từ thiện với sự tham gia hiệu quả của các TNV, thường xuyên bổ sung thêm lực lượng TNV để bảo đảm được tính liên tục, hoàn thành tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội. Qua đó góp phần từng bước nâng cao vị thế, vai trò của Hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

THU HOAI